



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลง ไม่มีปิดบังตัวเลข ขอให้ประชาชนทำตามคำแนะนำและมั่นใจการควบคุมของเจ้าหน้าที่

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์บ้านเมือง, ผจก.ออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐออนไลน์, thaipbs,innnews, ช่อง one, springnews, nationtv

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เยี่ยมผู้ป่วยหญิงชาวจีนวัย 74 ปี ที่รพ.ราชวิถี ซึ่งเตรียมกลับบ้านวันนี้ ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทีมแพทย์รพ.ราชวิถีได้ค้นคว้าจากการศึกษาเดิมว่ายา Oseltamivir อาจมีผลต่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ให้ยาเพิ่มเติม ปรากฏว่าได้ผลดี ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษากำลังเขียนรายงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ต่างประเทศ

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดติดเชื้อสะสม 35 ราย เท่าเดิม มีผู้ป่วยหายกลับบ้านได้อีก 2 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนที่สถาบันโรคทรวงอกและรพ.ราชวิถี รวมกลับบ้านสะสม 17 ราย โดยผู้ป่วย 2 รายยังอยู่ในภาวะวิกฤต ผลการหารือระหว่าง สธ.กับ ก.ต่างประเทศ บ.ท่าอากาศยานไทย ฯ และ สตม. มีมติว่าไม่รับเครื่องบินเช่าเหมาลำที่รับผู้โดยสารจากเรือสำราญ Westerdam จนถึงปลายเดือนก.พ. 2563 ส่วนที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ส่งทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรพ.รองรับการระบาดเล็กไปจนถึงการเพิ่มจำนวนผู้ป่วย ทั้งนี้ คำแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเสี่ยง ไม่ถึงกับห้ามเดินทางหรือประกาศมาตรการรุนแรงอย่างในบางประเทศ ส่วนกระแสข่าวบางจังหวัดไม่ตรวจผู้ป่วยเพื่อไม่ให้มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ไม่คิดว่าจะมีการทำเช่นนี้ เพราะมาตรการควบคุมโรคและยืดระยะเวลาของการแพร่ระบาดให้นานที่สุด คือตรวจจับให้เร็วที่สุดและควบคุมโรคให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้การระบาดในประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือ มีการติดเชื้อในวงจำกัด ทีมแพทย์พยายามยืดระยะที่ 2 ออกไปให้นานที่สุดด้วยการค้นหาผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง (PUI) ให้เร็ว ถ้าเจอผู้ติดเชื้อฯ ต้องคุมการระบาดให้เร็ว ซึ่งถ้าเทียบกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัด 2009 ในไทย จุดเริ่มต้นมาจากคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีที่มีคนไปอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ดังนั้น หากงานไหนเลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปก่อน ถ้าเลื่อนไม่ได้ ขอให้มีการคัดกรองคนมีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่ให้เข้างาน ส่วนผู้ที่เข้าไปร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย และจัดหาเจลล้างมืออย่างเพียงพอ

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นำคนไทยกลับบ้าน แถลงข่าวปิดศูนย์ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เผย 137 คนไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ก.ต่างประเทศ 3 คน ที่อยู่อาคารรับรองสัปดาห์ ทุกคนได้รับการตรวจเชื้อครั้งสุดท้ายและไม่ติดเชื้อ จึงได้กลับบ้าน มีญาติมารับ 47 คน และกลับภูมิลำเนาเอง 93 คน กองทัพเรือจัดรถไปส่ง โดยการกลับไปอยู่ในชุมชนต้องมีการดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ส่วนผู้ติดเชื้อ 1 คนยังต้องพักรักษาตัวที่รพ.ชลบุรี เนื่องจากผลตรวจยังเป็นบวก หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จะจัดทีม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในอาคารก่อนคืนพื้นที่ให้กองทัพเรือ

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบคำถามว่าทำไมประเทศไทยจึงยังไม่มีการแพร่ระบาดกว้างขวางซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุด เป็นเพราะ 1.มีระบบการป้องกันควบคุมโรคที่ดี 2.เปิดระบบได้เร็วมาก หลังมีข่าวผู้ป่วยติดเชื้อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ทีมงานประเมินความเสี่ยงตัดสินใจจะยกระดับการปฏิบัติกันไว้ก่อนตั้งแต่ 3 ม.ค. 2563 และ 3.มี “มดงานนิรนาม” ทำงานอย่างหนักทุกวันมากกว่า 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วิเคราะห์กลยุทธ์แนวทางการรับมือตรวจคัดกรองที่ด่าน ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทาง ให้การวินิจฉัยผู้ป่วยให้ได้โดยเร็ว สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความรู้และข่าวสารที่เที่ยงตรงกับประชาชน และยังมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายทีม

- จันท.ด่านควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สสจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่รพ.ป่าตอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญ Genting Dream 2,750 คน ที่เดินทางมาจอดลอยลำบริเวณหน้าอ่าวป่าตองเวลา 06.00 น. (18 ก.พ.) เพื่อท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ไม่พบผู้เข้าข่ายต้องสงสัยโรค COVID-19 และเรือมีกำหนดออกเดินทางไปมาเลเซียเวลา 18.00น.

#### สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว สสจ.พิษณุโลก สอนนร.เฉลิมขวัญสตรี ทำหน้ากากอนามัย

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, มติชนออนไลน์, มติชน

-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ลูโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นา 2019 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> thailandplus</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์และกรมอนามัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Week รวมพลังรวมใจรักษาความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รณรงค์ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่พักอาศัยของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแนวทางคือ 1.ฆ่าเชื้ออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายตัวโดยสาร 2.เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยง ยานพาหนะทุกเที่ยว โดยเฉพาะตามพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้ทั่วถึง ได้แก่ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล 4.ใส่ใจตนเองรวมถึงผู้โดยสาร ผู้ขับขีและพนักงานประจำยานพาหนะควรสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่อ้อย ๆ นอกจากนี้ ควรหมั่นสังเกตผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงาน หากพบมีอาการป่วยให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาและพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, efinancethai</p> <p>-เสนอข่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นเทียบเท่าจีน โดยจะแยกจุดจอดอากาศยาน ใช้ท่าเทียบเครื่องบิน F E C ผู้โดยสารต้องถูกตรวจคัดกรองเชิงอุณหภูมิ 2 ชั้นตอนที่ทางเข้าอาคารเทียบเครื่องบินและจุดตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้โดยสารเข้าข่ายจะส่งตัวให้สถาบันบำราศนราดูร</p> <p>-การบินไทยเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารจากเรือ Westerdam โดยเพิ่มการคัดกรองเที่ยวบินเส้นทางพนมเปญ-กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2563</p> <p>-ที่ประชุมกรม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงการณ์ประชุมรมต.ต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาววันที่ 20 ก.พ. 2563</p> <p>-โฆษกกองทัพไทย เผย การฝึกคอบบร้าโกลด์มีทั้งหมด 29 ประเทศ ผู้เข้าร่วมฝึกทั้งหมด 9,655 นาย จะต้องถูกคัดกรองกำลังพลทุกนายของประเทศก่อนเข้าประเทศไทย</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เรื่องผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยเพิ่มต่อเนื่อง รัฐบาลข่าววันกระบพเศรษฐกิจ ได้ตรวจสอบข้อมูลกับสธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ๘.กรุงเทพ ชี้แจงข่าวลือพบพนักงาน 1 รายติดเชื้อ ว่า ไม่เป็นความจริง แคกระดับความปลอดภัยด้วยการปรับปรุงแนวปฏิบัติเข้า-ออกอาคารและการใช้ลิฟต์ ที่อาคารสง.ใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 โดยทุกคนต้องผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ แสดงบัตรปชช. หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นอาคาร</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, crinoline, nationweekend, voithailand, mcot</p> <p>-เสนอข่าว สหประชาชาติมองว่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงร้ายแรง แต่ไม่ยากเกินการควบคุม ขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยัน 80% ของผู้ติดเชื้อแสดงอาการไม่รุนแรง</p> <p>-จีน ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 2,004 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น 74,185 ราย ในจำนวนนี้ 11,977 รายมีอาการวิกฤต ยอดผู้เสียชีวิตนอกจีนมี 5 ราย ในฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และฮ่องกง ส่วนผู้ติดเชื้อนอกจีนประมาณ 900 รายใน 25 ประเทศ ล่าสุด นายหลิว จื้อหมิง ผอ.รพ.อู่ฮั่น ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ได้เสียชีวิตแล้วจากโรค COVID-19 ขณะที่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน วิเคราะห์อาการผู้ป่วยว่า 14% ของผู้ได้รับเชื่อมีอาการรุนแรง อาทิ ปอดอักเสบ และ 5% อยู่ในภาวะเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ ที่เหลือมีอาการไม่ร้ายแรง ส่วนอัตราการเสียชีวิต 2.3% ยิ่งอายุมากยิ่งมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูง และยิ่งสูงขึ้นหากมีโรคประจำตัว รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่หายป่วยให้กลับมาบริจาคเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ที่ยังป่วยอยู่</p> <p>-รมว.ต่างประเทศจีน กำหนดไปร่วมประชุมวิสามันตรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียน ว่าด้วยสถานการณ์COVID-19 ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วันที่ 19-21 ก.พ. ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือการแพร่ระบาด</p> <p>-รัฐบาลจีนเตรียมยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอุปกรณ์การแพทย์จากสหรัฐบางรายการ เช่น เครื่องติดตามสัญญาณชีพ เครื่องมือถ่ายเลือดและเครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งแต่ 2 มี.ค.นี้</p> <p>-โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลงยืนยันรัฐบาลจีนและญี่ปุ่นยังคงร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด พร้อมขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือจีนในสถานการณ์ที่ยากลำบาก</p> <p>-<b>กัมพูชา</b> นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่า กัมพูชาไม่มีผู้ติดเชื้อ และจะมีผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมอีก 300 คน เดินทางไปดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนอีก 100 รายจะเดินทางไปญี่ปุ่น ด้านผู้ให้บริการเรือสำราญตรวจสุขภาพผู้โดยสาร 406 คน ยังไม่พบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ผู้ติดเชื้อ</b></p> <p>- <b>ญี่ปุ่น</b> ปลอ่ยผู้โดยสารเรือโดมอนต์ ปรีนเซส ขึ้นฝั่งวันนี้ ผลตรวจล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 88 ราย ทำให้อยอดผู้ติดเชื้อรวม 542 ราย จากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 3,700 คน นอกจากนี้ ได้วางแผนที่จะทดสอบการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ในประเทศให้เร็วที่สุด โดยสถานการณ์แพร่ระบาดได้เข้าสู่ระยะโรคใหม่ พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 500 คน</p> <p>- <b>รัสเซีย</b> รัฐบาลออกคำสั่งไม่ให้ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป โดยจะหยุดกระบวนการออกเอกสาร, ลงทะเบียน และคำเชิญชาวจีนเข้าประเทศเพื่อเหตุผลต่างๆ ด้วย แต่คำสั่งดังกล่าวไม่มีผลกับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านประเทศหรือมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- กล่าวว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ของจีนเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แล้ว 6 ราย ขณะที่อุปกรณ์จำเป็นทั้งหน้ากากอนามัยหรือชุดป้องกันกำลังขาดแคลน นอกจากนี้ ยังพบการแพร่ระบาดในชั้นที่ 3 ที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ประกอบกับข่าวผลวิจัยใหม่ๆ อ้างว่าไวรัสที่ปนเปื้อนบนสิ่งของอาจมีอายุได้นานถึง 9 วัน บางกระแสระบุระยะฟักเชื้ออาจยาวนานถึง 24 วัน ยิ่งทำให้บรรยากาศหดหู่ ในประเทศไทยเองได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง สิ่งสำคัญคือสติและไม่ประมาท แต่ไม่ควรตื่นตระหนกจนไม่ออกจากบ้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>- กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุดนอกประเทศจีน เพราะใกล้ชิดกับประเทศจีนอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนมากที่สุดในปี 2562 ส่วนในจีนก็มีชาวญี่ปุ่นและธุรกิจของญี่ปุ่นอยู่มาก นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาการตรวจสอบผู้ติดเชื้อจำนวนมากบนเรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาญี่ปุ่น หรือชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวเมืองอุฮัน รวมถึงคนขับรถบัส ไกด์นำเที่ยว คนขับรถแท็กซี่ ที่ไม่ได้ไปเมืองจีนเลย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ</p> <p>- กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องชื่นชมทีมแพทย์ไทยและรพ.สธ. ที่ใช้มาตรการป้องกันแบบเข้ม และตัดสินใจถูกที่ไม่อนุญาตให้เรือสำราญเวสเตอร์ดัมเข้าเทียบท่าเรือไทย เนื่องจากไม่มีโปรแกรมมาเที่ยวไทยแต่เดิม และยังมีผู้โดยสารชาวจีนขึ้นเรือที่ฮ่องกง เพราะฉะนั้น มาตรการที่รพ.สธ. ขอความร่วมมือสายการบินที่จะรับ 12 ผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด หากตรวจพบว่าติดเชื้อ สายการบินนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้น จึงยุติธรรมดี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>- กล่าวถึงการใช้นโยบายเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศจีน โดยมีการนำบิ๊กดาต้ามาใช้ตรวจสอบการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไปเมืองอุฮัน เมื่อกลับบ้านจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดอุณหภูมิถึงบ้าน ส่วนบริษัทเทคโนโลยีักษ์ใหญ่ในจีนทุกแห่งร่วมมือกับรัฐบาล เช่น ค่ายวีแชท จัดทำแผนที่ระบดเรียลไทม์, บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ไซน่าโมบาย ไซน่ายูนิคอร์น ส่งข้อมูลที่ต้องมากกว่า 4 พันล้านข้อความถึงประชาชน ช่วยควบคุมไม่ให้เกิด fake news เปิดให้บริการฟรีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แก่ประชาชนที่มีเหตุฉุกเฉิน, เว็บไปตู้ ช่วยพัฒนาระบบเฝ้าตรวจจับอุณหภูมิของคนด้วยระบบอินฟราเรดและระบบจดจำใบหน้าผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศา เพื่อติดตามตัวไปรักษา, บริษัท Megvii พัฒนาระบบเฝ้าคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิสูงในฝูงชนจำนวนมาก, อาลีบาบา อนุญาตให้หน่วยงานวิจัยต่างๆ ใช้ระบบเฝ้าเฝ้าขนาดใหญ่วิจัยวัคซีนและยาตัวใหม่สู้กับไวรัส</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ผศ.ดร.ภก.วสันต์ กาศิตป์ คณะเภสัชศาสตร์ มข. กล่าวถึงความเป็นมาของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการของประเทศจีน มาตรการขององค์การอนามัยโลก และการรับมือของประเทศไทยที่บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, เว็บไซต์ mcot</p> <p>- เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ได้รับผลกระทบหนักสุด ค่า PM 2.5 สูงถึง 94 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน จ.เชียงใหม่ วัดได้เกือบ 100 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศของกทม. เผยค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช เผยว่า ได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก มีทีมรักษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>จับเครือข่ายอัมบงูข้ามชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบก.ปคม. เผยความคืบหน้าว่า มอบหมายให้รอง ผบก.ปคม. รับผิดชอบด้านกฎหมาย ดูแลการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 4 คน เป็นคนไทยที่เป็นนายหน้า 3 คน และชาวจีนที่พาแม่อัมบงูไปตลอดที่ประเทศจีน 1 คน ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาคนละกลุ่มกับที่ตำรวจจับกุมไปก่อนหน้านี้ โดยทางการจีนได้ประสานจัดส่งคณะทำงานมาร่วมติดตามคดี ส่วนไทยได้ขอให้ทางการจีนช่วยติดตามตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่เกิดจากการอัมบงู 14 คน บริษัทเอกชนที่ต้องสงสัยว่าเป็นนายทุน รวมถึงขอตัว น.ส.ณัฐกมล จิตทวีชัย ผู้ต้องหาตามหมายจับรายที่ 10 กลับมาสอบสวนและดำเนินคดี</p>	
<p><b>ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ bluechipthai, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ bangkokbizkiznews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำวิธีปฏิบัติตน 1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อม 3.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด 5.ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" และ 6.ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน รวมถึงเกิดมลพิษทางอากาศ เสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ หากติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำจะทำให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น แนะนำตำรายาปราบชมพูทวีปในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการหวัด ภูมิแพ้ทางอากาศ</p>	
<p><b>มาตรฐานโรงแรม จ.ภูเก็ต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ siangtai</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เผย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบมาตรฐานโรงแรมใน จ.ภูเก็ต และรับรองเป็น “โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย” นอกจากนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สสจ.ภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพของสถานประกอบการโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพัก รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ของโรคระบาดในภาวะฉุกเฉิน และพร้อมขยายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่นต่อไป</p>	